

HỘI THI "GIAI ĐIỆU TUỔI HỒNG" TỈNH THÁI BÌNH (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy trao giải nhất cho đoàn thành phố Thái Bình.



Đồng chí Phạm Đông Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao giải nhì cho đoàn Đống Hùng và đoàn Quỳnh Phụ.

Tối ngày 30/10, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức vòng chung khảo hội thi "Giai điệu tuổi hồng" tỉnh Thái Bình năm 2022.

Hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp tỉnh được tổ chức qua 2 vòng thi. Tại vòng thi thứ nhất, từ 24 tiết mục của 8 đoàn dự thi đến từ 8 huyện, thành phố đã chọn ra 11 tiết mục xuất sắc nhất để tham dự vòng thi chung khảo.

đất nước, thầy cô, mái trường và bạn bè. Nhiều tiết mục mang tính nghệ thuật cao, tạo ấn tượng sâu sắc với ban giám khảo và khán giả.

hoạt tập thể; đồng thời, giáo dục lòng yêu nước, giáo dục thẩm mỹ, đạo đức, lối sống lạc quan, tin tưởng vào tương lai, phấn đấu vươn lên trong học tập, góp phần thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong các cơ sở giáo dục.

5 tiết mục xuất sắc nhất tham dự hội thi "Giai điệu tuổi hồng" cấp cụm thi đua số 2 và hướng tới dự thi chung khảo toàn quốc.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU...

(Tiếp theo trang 1)

kiện toàn và nâng cao vai trò tổ chức ban liên lạc họ Vũ ở các chi họ; tổ chức các hoạt động tri ân tổ tiên; chú trọng hoạt động khuyến học, khuyến tài gắn với hoạt động chức thọ, mừng thọ người cao tuổi, làm tốt công tác thi đua, khen thưởng ở các chi họ.

GIẢI CẦU LÔNG...

(Tiếp theo trang 1)

Khu vực Nam đồng bằng Bắc Bộ tham gia. Đây là giải đấu được Hội Thể thao đại học và chuyên nghiệp Nam đồng bằng Bắc Bộ tổ chức thường niên nhằm thúc đẩy phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, viên chức các trường, từ đó nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần, góp phần nâng cao hiệu quả công tác, đồng thời tạo cơ hội giao lưu, học hỏi.

TUYÊN DƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)



Lãnh đạo Trung ương Đoàn và Ban tổ chức liên hoan trao bằng khen của Trung ương Đoàn cho cán bộ đoàn và đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc.

nhân ái" tại xã Vũ Bản (huyện Bình Lục); khánh thành, bàn giao điểm sinh hoạt vui chơi cho trẻ em tại xã Nhân Khang (huyện Lý Nhân); dâng hương tưởng niệm tại Đền thờ liệt sĩ tỉnh Hà Nam và Đền thờ 10 liệt sĩ dân quân Lam Hạ; ký kết giao ước thi đua năm 2022 - 2023 giữa các đơn vị.

HƯNG HÀ...

(Tiếp theo trang 1)

phi nông nghiệp theo quyết định của UBND huyện bảo đảm đúng tiến độ; quản lý chặt chẽ các khoản thu phí, lệ phí và các khoản thu khác vào ngân sách nhà nước; tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đầu tư và thu tiền sử dụng đất, tạo nguồn vốn thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và chi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội.

KIẾN XƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Để công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt kết quả cao, huyện Kiến Xương quan tâm triển khai đầy đủ nhiệm vụ tuyển quân, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm ở địa phương, tập trung cao độ sự lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và của cả hệ thống chính trị.

NHÀ HÁT CHÈO THÁI BÌNH Đạt huy chương vàng liên hoan chèo toàn quốc năm 2022



Ban tổ chức trao giải cho các đơn vị đạt huy chương vàng.

Sau 16 ngày biểu diễn, liên hoan chèo toàn quốc năm 2022 đã thành công tốt đẹp với sự tỏa sáng của gần 1.500 nghệ sĩ, diễn viên của 16 đơn vị nghệ thuật chèo chuyên nghiệp. Nhà hát Chèo Thái Bình đạt huy chương vàng cho vở diễn "Thiên duyên huyền tích" và 12 giải thưởng khác của liên hoan.

Chữ Đồng Tử và công chúa Tiên Dung - thiên diễm tình bất hủ và khát vọng non sông hưng thịnh thái hòa thời các vua Hùng dựng nước. Ngoài ra, 3 huy chương vàng cá nhân được trao cho NSUT Thúy Hà - vai cô Trai (vở chèo "Kỳ đồng Nguyễn Văn Cẩm"), NSUT Thanh Hiền - vai Hoàng hậu và nghệ sĩ Bùi Dũng - vai Chủ Đồng Tử cùng vở chèo "Thiên duyên huyền tích". Nhà hát Chèo Thái Bình cũng được trao 4 huy chương bạc cá nhân, 2 huy chương đồng cá nhân, 1 giải diễn viên trẻ xuất sắc nhất, 1 giải đàn nhạc xuất sắc nhất và 1 giải nhạc công xuất sắc nhất.

Tổng kết mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình

Tại xã Bình Định (Kiến Xương), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết mô hình thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

bàn tỉnh được triển khai thực hiện từ tháng 5 - 12/2022 trên địa bàn các xã: Bình Định (Kiến Xương), Tây Ninh (Tiền Hải), Minh Quang (Vũ Thư). Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã phối hợp với UBND các xã lựa chọn 450 hộ dân tiêu biểu trực tiếp tham gia thực hiện mô hình; trao tặng các hộ dân 900 thùng đựng rác

vỏ cơ, rác tái chế, 450 thùng ủ rác hữu cơ và 1.800 gói chế phẩm sinh học Fito - Biomix để xử lý rác thải phát sinh tại hộ gia đình. Các thùng đựng rác đều được dán nhãn và có tem code QR để người dân quét, tìm tài liệu về nội dung tập huấn được tích hợp trên mã nhãn dán.

hình, ý thức về phân loại rác tại nguồn của các hộ dân đã được nâng cao, giúp cho việc gìn giữ vệ sinh môi trường sống trong cộng đồng dân cư đạt được hiệu quả. Việc biến rác thải hữu cơ thành phân vi sinh bằng cách sử dụng chế phẩm sinh học đã giúp người dân giảm chi phí đầu tư sản xuất, tiết kiệm chi phí mua phân bón hóa học khi bón lót cho cây trồng, đất đai được cải tạo một cách tự nhiên và bền vững. Việc thực hiện mô hình đã góp phần giảm tải cho công tác thu gom rác thải tại các thôn, xã.

Tại các hộ gia đình tham gia mô hình, lượng rác thải ra môi trường đã giảm trên 60%. Lượng rác thu gom hàng tháng của thôn, xã có hộ dân tham gia mô hình giảm trên 45%. Các thôn, xã tiết kiệm được chi phí trong xử lý rác thải sinh hoạt, góp phần hoàn thành tiêu chí về môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Số Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

Hỏi đáp quy định về đối thoại với thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi

Câu 8. Đề nghị cho biết, để các vấn đề tại buổi đối thoại được người có thẩm quyền giải quyết và thực hiện nghiêm trên thực tế, không hình thức, pháp luật có quy định gì để bảo đảm thực hiện sau khi kết thúc đối thoại với thanh niên?

tổ chức, đơn vị có liên quan xem xét, giải quyết theo quy định đối với những nội dung đối thoại phức tạp, liên quan đến thực tế, nhiều hình thức, pháp luật có quy định gì để bảo đảm thực hiện sau khi kết thúc đối thoại với thanh niên?

chuyển đến cơ quan, tổ chức, đơn vị để xem xét, giải quyết; d) Phân công cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết kiến nghị, đề xuất của thanh niên theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

13/2021/NĐ-CP quy định: 1. Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đối thoại với thanh niên tại đơn vị và địa phương.

các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổng hợp kết quả thực hiện đối thoại với thanh niên vào báo cáo quản lý nhà nước về thanh niên và gửi về Bộ Nội vụ báo cáo Chính phủ theo quy định.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398